



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

*****โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2562 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในวันสุดท้ายของช่วง ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทยเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ในระยะต้นช่วงและลมตะวันออกเฉียงในระยากลางช่วง ต่อจากนั้นมียลตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกตลอดช่วงกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาคภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง

ภาคใต้มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช และปัตตานี ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ระนอง ภูเก็ต ตรัง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 95.6 มม. ที่ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 8 ต.ค.62

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 12-15 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรง ส่วนในช่วงวันที่ 16-17 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 13-17 ต.ค. และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ระวังบริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ในช่วงวันที่ 13-17 ต.ค. บริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรจัดทำระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก รวมทั้งควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราสนิมในกาแฟ เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย